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• โรงงานยาสูบ 
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เรื่องพิจารณา 
 

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล         
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการทําหวยใต้ดินให้เป็นหวยบนดินที่ถูกกฎหมายและความคืบหน้าโครงการ
สลากออนไลน์ปีนี้สํานักงานมีเป้าหมายให้สําเร็จถึงขั้นตอนใด ส่วนเกณฑ์การให้รางวัลเป็นอย่างไร และรางวัลที่ไม่มาขึ้น
เป็นเงินจํานวนเท่าไร มีแนวทางในการจัดการอย่างไร 

- กรรมาธิการเสนอให้สํานักงานเพิ่มเงินรางวัลเป็นร้อยละ ๗๐ เพื่อเป็นการคืนกําไรสู่ผู้ซื้อสลาก พร้อมทั้ง
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์สลากกินแบ่งและสลากการกุศลมีสัดส่วนอย่างไร การจัดสรรโควตาสลากแก่มูลนิธิจํานวนกี่ราย
โดยมีสัญญาผูกพันอะไรบ้าง เพื่อมิให้มีการผูกขาดค่าคอมมิชชั่น ซึ่งส่งผลให้เกิดการขายสลากเกินราคาอันเป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภค  

- ขอข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายโควตาขายสลากและสํานักงาน ฯ มีแนวทางในการแก้ไขการจําหน่าย
สลากเกินราคาอย่างไร หากประเทศไทยเข้าประชาคมอาเซียนสํานักงานจะมีการออกสลากที่ขายในอาเซียนหรือไม่  
และขอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินรางวัลเป็นอย่างไรและการดําเนินงานกองทุนเป็นอย่างไร 

- ขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรสลากแก่ทหารผ่านศึกและการจัดสรรกําไรจากการจําหน่ายสลากกินแบ่ง
ให้แก่สถานศึกษา วัด และคนด้อยโอกาสอย่างไร 

- สํานักงานมีการใช้งบประมาณในโฆษณาแต่ละมีจํานวนเท่าใด มีมาตรการในการปราบปรามหวยเถื่อน
อย่างไร มีการออกสลากเพื่อช่วยเหลือข้าราชการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ 

- ขอข้อมูลเกี่ยวกับเงินปันผลกองสลากและรายได้ที่สํานักงานบริจาคหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนผลกําไร 
จากสลากกินแบ่งจะนําไปดูแลประชาชนและภาคสังคม ซึ่งการบริจาคในส่วยนี้สามารถตรวจสอบได้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย         
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- จากจํานวนหนี้สาธารณะที่มีเป็นจํานวนมากในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทอย่างไร ใน
การทํางบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแต่ละประเทศ 

- การใช้นโยบายเงินเพื่อเป็นที่ต้ังจะเกิดความเสียหายหรือไม่ การนําเงินสํารองของประเทศออกมาใช้จะ
เกิดผลเสียหายกับประเทศไทยหรือไม่ 

- ในการจัดทํางบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการแนะนําให้
ทราบถึงหนี้สาธารณะด้วยหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดหนี้สาธารณะเป็นจํานวนมาก และการดําเนินนโยบายประชานิยม
จะทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ โดยจะส่งผลเสียหายในระยะยาวหรือไม่ 

- การนําเงินสํารองของประเทศออกใช้จะกระทบต่อสถานะการเงินเพียงใด และจากพันธกิจที่ว่ามุ่ง
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มั่นคง มีเสถียรภาพเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนอันจะนําไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องในสถานการที่เกิดวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป หน่วยงานมีหลักการบริหาร
การเงินอย่างไร 

- ธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีบทบาทในการให้ความรู้ ความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ 
การเงินการคลังของประเทศ โดยยึดหลักวิชาชีพเป็นสําคัญในการบริหาร ขอให้มีความเป็นอิสระด้านการบริหารการเงิน
จาค 
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โรงงานยาสูบ         
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของโรงงานยาสูบ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามปริมาณรายได้ที่นําส่งเข้ารัฐมีจํานวนเท่าใด และเงินบริจาคของโรงงานยาสูบมี
จํานวนเท่าใด รวมทั้งขอให้ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

- กรรมาธิการขอทราบความคืบหน้าในการเปิดโรงงานแหล่งใหม่ กรณีได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมที่ผ่าน
มา และขอทราบแนวโน้มการต้ังโรงงานแห่งใหม่นอกจากในนิคมอุตสาหกรรมมีหรือไม่ อย่างไร 

- ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรรมาธิการขอให้ช้ีแจงผลกระทบที่โรงงานยาสูบจะ
ได้รับเป็นอย่างไร และภาษีบุหรี่ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย โรงงานยาสูบจะมีแผนในการรองรับอย่างไร 

- กรรมาธิการขอทราบรายละเอียดในการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรเป็นจํานวนกิโลกรัมละเท่าใด และมี
การนําเข้าใบยาสูบมาจากต่างประเทศหรือไม่ ทั้งนี้ ในการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรไทย ขอให้หน่วยงานตระหนักถึง
มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นสําคัญ 

 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)         
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สรุปประเด็นต่าง  ๆ
ดังนี้ 

- หลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยมีหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างอาชีพ
บุคคลหรือไม่ 

- ธนาคารกรุงไทยมีหนี้สาธารณะจํานวนเท่าใด และมีการปล่อยหนี้ด้วยการชําระดอกเบี้ยในนโยบายของ
รัฐบาลเท่าใด ในอนาคตจะต้องจัดสรรงบประมาณชดเชยค่าดอกเบี้ยเท่าใด 

- กรุงไทยธนกิจซึ่งมีการขยายกิจการด้านตลาดทุนและทําเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยด้วย ในปัจจุบันมีส่วน
แบ่งตลาดทุนสัดส่วนเท่าใด การทําธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุนคู่ขนานกันจะมีการจัดการอย่างไร 

- ในปัจจุบันธนาคารที่ใหญ่ที่สุดคือธนาคารอะไร ต้นทุนประกอบการของธนาคารกรุงไทย ขณะนี้จํานวน
เท่าใดส่วนพนักงานทุกสาขาของธนาคารกรุงไทย ได้รับค่าแรงวันละ ๓๐๐ บาท ทุกสาขาทุกหน่วยหรือไม่และบุคคลที่ติด
หนี้บัตรเครดิตจะติดเครดิตบูโรทันทีหรือไม่ 

 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์          
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอทราบเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานและความคืบหน้าของกองทุนประกันภัยเป็น
จํานวนเท่าใด 

- กรรมาธิการขอทราบจํานวนบริษัทที่ประสบปัญหาและล้มละลายมีเท่าใด และมูลค่าการประกันภัยมี
จํานวนเท่าใด ในช่วงที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ หน่วยงานได้รับความเสียหายหรือไม่ มีการใช้เงินในการเยียวยาความ
เสียหายจํานวนเท่าไร 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย        
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ช่วงที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ หน่วยงานมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งขอทราบผลสรุปการประกันภัยที่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจ่ายเงินแก่ผู้ประกอบการและ
มีการประกันภัยให้แก่สินค้าทางการเกษตร เช่น พืช ผลไม้ต่าง ๆ หรือไม่ 

- กรรมาธิการขอทราบเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานและความคืบหน้าของกองทุนประกันภัยและ 
ขอรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนบริษัทที่ประสบปัญหาและล้มละลายมีเท่าใด และมูลค่าการประกันภัยมีจํานวนเท่าใด 
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- กรรมาธิการขอให้ช้ีแจงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการประกันภัยการก่อการร้ายและการประกัน
น้ําท่วมว่ามีอย่างไรและขอให้เร่งตรวจสอบในเรื่องร้องเรียนในการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรกรณีมีประชาชนไม่ได้
รับเงินชดเชยน้ําท่วมและขอให้หน่วยงานดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยพืชผลทางการเกษตรให้
ตามกําหนด 
 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)         
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สรุปประเด็นต่าง  ๆ
ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้เข้มงวดในด้านการบริการของพนักงานขายบนเครื่องบินและควรพัฒนาคุณภาพของ
อาหารบนเครื่องบิน พร้อมกับขอทราบอัตรากําลังของการบินไทยในทุกระดับ 

- กรรมาธิการขอทราบแผนการซื้อฝูงบิน ๗๕ ลํา จะกระทบทางด้านการเงินหรือไม่ อย่างไร และ
งบประมาณนํามาจากแหล่งใด และในสนามบินภูมิภาคมีแผนในการบินหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้ช้ีแจงเหตุผลที่มาขอกําไรและการขาดทุนและขอทราบปัจจัยในการประเมินประมาณ
การรายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พร้อมกับขอทราบสรุปผลกําไรที่ได้จากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศในปี ๒๕๕๕ 
 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)         
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  
สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการแสดงข้อคิดเห็นว่าพนักงานบริการ Check – in ของลูกค้า ควรสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
ให้มากขึ้นของลูกค้า ควรสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการให้มากขึ้นโดยควรให้การบริการผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ทั้ง
ผู้ใช้บริการที่เป็นคนไทยและต่างชาติ 

- กรรมาธิการสอบถามผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมที่ผ่านมาสนามบินดอนเมืองได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และจะ
มีแผนป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานเร่งให้ความสําคัญในด้านการปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยาน โดยเฉพาะควร
เกิดอาชญากรรมในท่าอากาศยาน ทั้งนี้ หน่วยงานควรปรับปรุงการทํางานของพนักงานตรวจค้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย         
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สรุปประเด็นต่าง  ๆ
ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้ช้ีแจงสถานการณ์น้ําในเขื่อนพร้อมกับแผนการระบายน้ําว่าเป็นอย่างไร และขอทราบผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งเป็นอย่างไร และกรณีน้ําท่วมที่ผ่านมา หน่วยงานได้รับผลกระทบอย่างไร 

- กรรมาธิการต้ังข้อสังเกตในเรื่องการเจรจารับซื้อกระแสไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ขอให้ดําเนินการอย่างรวดเร็ว
โดยคํานึงถึงปริมาณ ราคา และเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยมีกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
รวมทั้ง หน่วยงานควรตระหนักในการหาแนวทางเพื่อเพิ่มความม่ันคงของกระแสไฟฟ้าในอนาคต 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)         
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอทราบความคืบหน้าในการสํารวจแหล่งพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงานเป็นอย่างไร 
พร้อมกับขอทราบความคืบหน้าและผลกระทบในการลงทุนเดินท่อแก๊สธรรมชาติและหน่วยงานมีนโยบายราคาแก๊ส
ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นอย่างไร  



 
๕

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานชี้แจงผลสํารวจแหล่งพลังงานในประเทศแถบเอเชียกลาง มีแหล่งเพิ่มเติม
หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งขอทราบนโยบายในการผลิตน้ํามันในประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมาธิการแสดงข้อคิดเห็นว่าหน่วยงาน
ควรมีการนําผลิตผลทางการเกษตรมาผลิตน้ํามันและการตั้งโรงงานในการรับซื้อน้ํามันโดยตรง 
 
              เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา   

                             นายไชยกร  สทุโธ ผู้สรุปผลการประชุม 
         นางสาวอนุสรา  เกื้อขํา ผู้สรปุผลการประชุม 
                        นางสาววิภาณี  สมประสงค์  ผู้บันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

         สํานักกรรมาธิการ  ๑ 


